

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์

ที่	ภาควิชา (ถ้ามี)	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งทางวิชาการ	ระดับการศึกษาปัจจุบัน	การเสนอขอตำแหน่ง (ปี พ.ศ.)	การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ปี พ.ศ.)	สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	หัวข้อที่สนใจในการพัฒนาตนเอง	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาพัฒนา (ระบุปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	หมายเหตุ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย												
1		อาจารย์ดวงใจ เนตรตระกูล	อาจารย์	ปริญญาโท	2570	2562 - ปัจจุบัน	การบริหารการศึกษา	การจัดการศึกษาปฐมวัย	การตีพิมพ์ในวารสาร	2568 - 2570	ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์	
2		อาจารย์ ดร. ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์	อาจารย์	ปริญญาเอก	2567	-	-	การจัดการศึกษาปฐมวัย	การตีพิมพ์ในวารสาร	2566 - 2567	ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์	
3		ผศ.ดร. ชไมพรรณ ศรีสุรักษ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปริญญาเอก	2568	-	-	การจัดการศึกษาปฐมวัย	การตีพิมพ์ในวารสาร	2567 - 2568	ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์	
4		อาจารย์จันทร์หา แซ่ลิว	อาจารย์	ปริญญาโท	2567			การจัดการศึกษาปฐมวัย	การตีพิมพ์ในวารสาร	2566 - 2567	ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์	
5		อาจารย์ช่อผกา ธารไพโรจน์	อาจารย์	ปริญญาโท	2570	2571	ปฐมวัยศึกษา	1. การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิง ออกแบบแก่ผู้เรียน	1. เข้าร่วมสัมมนาตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 2. ศึกษา ค้นคว้าจาก	2567 - 2570	1. สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบแก่ผู้เรียนได้	

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

หน่วยงาน.....คณะครุศาสตร์.....

ลำดับ	งานที่สังกัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อ ที่เข้าร่วมในการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะ	วิธีการ พัฒนา	ช่วงเวลา พัฒนา (ระบุปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	เสนอขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระบุปี พ.ศ.)	ชื่อผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่ สูงขึ้น (ระบุชื่อคู่มือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห์/ งานสังเคราะห์/งานวิจัย)	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	งานบริหารงานทั่วไป	นายสุรชาติ ถึงภาค	เจ้าหน้าที่พัสดุ ชำนาญการ	-การบริหารความเชื่อมโยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ -หลักสูตร "เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๔" พร้อม -การบริหารงานทรัพย์สินการบุคคล การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่	อบรมสัมมนา อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา	2566-2570	-พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ -พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ -มีระบบการบริหารจัดการงาน ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ -มีทักษะในการบริหารงานให้มี ประสิทธิภาพ	2567		
2	งานบริหารงานทั่วไป	นางสนทนีย์บุษย์ ปิ่นตะสม	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงานโครงการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณโครงการ	อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน	2566 - 2570	มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น		งานวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บุคลากร สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงใหม่	

ลำดับ	งานที่สังกัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อ ที่เข้าร่วมในการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะ	วิธีการ พัฒนา	ช่วงเวลา พัฒนา (ระบุปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	เสนอขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระบุปี พ.ศ.)	ชื่อผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่ สูงขึ้น (ระบุชื่อคู่มือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห์/ งานสังเคราะห์/งานวิจัย)	หมายเหตุ
3	งานบริหารงาน ทั่วไป	นางอุบล มาตัน	นักวิชาการเงิน และบัญชี	1. การเสริมสร้างสมรรถนะด้าน การเงินการคลัง สำหรับผู้ปฏิบัติ 2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงินและการบัญชี	1. เข้าร่วม การอบรมหรือ สัมมนา ที่ หน่วยงาน ภายนอก หรือ มหาวิทยาลัย จัดขึ้น 2. ศึกษา ข้อมูลจากสื่อ เช่น เว็บไซต์ กระทรวงการค คลัง เป็นต้น	2566-2568	1. มีขีดความสามารถและ สมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี ที่ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 2. สามารถหาแนวทางแก้ไข ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ได้ 3. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 4. มีคู่มือการปฏิบัติงาน	2568	คู่มือการปฏิบัติงาน การเงินและการบัญชี คณะศร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
4	บริหารงานทั่วไป	น.ส.ธัญภรณ์	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	การจัดทำแผนงานงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง	อบรมหลักสูตร ระยะสั้น	2568-2569	1. การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระ 2. ได้พัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ	2570	คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของคณะศร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

ลำดับ	งานที่สังกัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อ ที่เข้าร่วมในการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะ	วิธีการ พัฒนา	ช่วงเวลา พัฒนา (ระบุปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	เสนอขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระบุ ปี พ.ศ.)	ชื่อผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่ สูงขึ้น (ระบุชื่อคู่มือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห์/ งานสังเคราะห์/งานวิจัย)	หมายเหตุ
5	งานบริหารงาน ทั่วไป	นายปรัชญารักษ์ เชียงสงค์	นักวิชาการ คอมพิวเตอร์	1. การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบของ Web Application, Mobile Application โดยใช้ Framework , CSS, API ฯลฯ 2. การประยุกต์ใช้ Program Application เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3. การประยุกต์ใช้ Program Application หรือ Web Application สำหรับรองรับและสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านสื่อสังคมเดีย เพื่อนำเสนอภาพประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 4. การวิเคราะห์ ออกแบบ โครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลที่มีความรวดเร็ว 5. หัวข้อการดำเนินงานด้านการวิจัย 6. หัวข้อการพัฒนาตนเองเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	1. ศึกษา ข้อมูลและ พัฒนาตนเอง จากการศึกษา ความรู้ผ่านสื่อ การสอน บทความและ การจัดอบรม ผ่านทางระบบ ออนไลน์ 2. เข้าร่วม การอบรมและสัมมนาทั้งหมด 3. เข้าร่วม ฝึกอบรม/ ภายใต้น จัดขึ้น เพื่อ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ตลอดจน แนวทางใน การพัฒนาและ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ	2566-2570	1. ได้รับความรู้ แนวคิด วิธีการ และแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน 2. หลังการจากพัฒนาระบบ จะ ได้ระบบมาสนับสนุนการทำงานภายใต้สำนักงานในด้านการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ 3. ได้ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน การทำงานของหน่วยงานและคณะ ที่จัดเก็บ 4. ได้ระบบสารสนเทศ ที่จัดเก็บ เป็นฐานข้อมูลโดยสามารถนำมา ประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ สนับสนุนและรายงานผลต่อผู้บริหารได้ และประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบต่อ ยอด 6. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา และการดำเนินการวิจัยมาใช้ในการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การทำงานในหน่วยงาน	2569	1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตร์ 2. งานวิจัยเชิงพัฒนา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตร์	
6	งานบริหารงาน ทั่วไป	นางฐิติรัตน์ เชื้ออภิบาล	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	1) การจัดทำข้อจัดจ้างภาครัฐ 2) การเตรียม ความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุใหม่ในการปฏิบัติงานตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	อบรมเพิ่มพูน ความรู้	2566-2567	มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นระบบ มีคู่มือการปฏิบัติงาน	2569	คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงใหม่	

ลำดับ	งานที่สังกัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อ ที่เข้าร่วมในการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะ	วิธีการ พัฒนา	ช่วงเวลา พัฒนา (จะระบุปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	เสนอขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้น (จะระบุปี พ.ศ.)	ชื่อผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่ สูงขึ้น (ระบุชื่อคู่มือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห์/ งานสังเคราะห์/งานวิจัย)	หมายเหตุ
7	บริหารงานทั่วไป	นายศุภชัย ไชยาแฉ่ม	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและ รายงานการประชุม การจัดเก็บและ ทำลายเอกสาร	การอบรม สัมมนา	2566 - 2570	เข้าใจความสำคัญของการเขียน หนังสือราชการ และรายงานการ ประชุม หลักการและแนวทางการปฏิบัติ ในการเขียนหนังสือราชการ การเขียน รายงานการประชุม และศิลปะการใช้ ภาษาเพื่อการเขียน จับประเด็น วิเคราะห์และตรวจแก้ร่างเอกสาร ราชการอย่างมีหลักการ	2570	คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ	
8	บริหารงานทั่วไป	นางสภาคศรีรินทร์ สิทธิวัฒน์	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	"Coding for All - ผลัดคิด พิชิตยุค ดิจิทัล"	อบรมหลักสูตร ระยะสั้น	2566	สามารถการจดลำดับวิธีคิดในการ แก้ปัญหาในการทำงาน การใช้ เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการทำงาน การ พิจารณาปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี และ การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม	2568	คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางและวิธีการทำลายเอกสาร	
9	งานวิจัยและ บริการการศึกษ	นางสุเทพ ไชยวุฒิ	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	การพัฒนางาน การเพิ่มพูนทักษะความรู้ ด้านงานวิชาการของคณะครูศาสตร์	เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ	2566	นักวิชาการศึกษาได้รับความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลฐานสมรรถนะ สามารถ ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายใน คณะและคณะร่วมผลิต ตลอดจน นักศึกษาคณะคณะครูศาสตร์ได้ ได้ตั้งข้อสอบของคณะครูศาสตร์ที่มี ประสิทธิภาพ		เกียรติบัตรการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	

ลำดับ	งานที่สังกัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อ ที่เข้าร่วมในการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะ	วิธีการ พัฒนา	ช่วงเวลา พัฒนา (ระบุปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	แผนขอทุนกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระบุปี พ.ศ.)	ชื่อผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่ สูงขึ้น (ระบุชื่อคู่มือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห์/ งานสังเคราะห์/งานวิจัย)	หมายเหตุ
10	งานวิชาการ	นายสมเด็จ ภิมาญกุล	นักวิชาการศึกษา	งานวิจัยเรื่อง "การยื่นคำขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต (4 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"	การวิจัย	2565	1. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มีความรู้ ความ เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานยื่นคำ ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครูได้ถูกต้อง 2. นักวิชาการคณะครุศาสตร์มี ความรู้ ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในการยื่นคำขอขึ้น ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ อาจารย์ประจำครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มี ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้ถูกต้อง	2565	ผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 1. คู่มือการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศา ศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงใหม่ 2. งานวิจัยเรื่อง ความต้องการสารสนเทศงาน วิชาการบนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย	
				งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"	การวิจัย	2566	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศา ศาสตรบัณฑิต (4 ปี) มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการขอรับรอง ปริญญาทางการศึกษาของหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะครุ ศาสตร์ ได้ถูกต้อง	2566		
				การสอบออนไลน์ด้วยระบบ Sociative ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	การวิจัย หรือ การอบรม	2568	อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มี ความรู้ความเข้าใจ และสามารถ ปฏิบัติงานสอบออนไลน์ด้วยระบบ Sociative ได้ถูกต้อง	2568		

ลำดับ	งานที่สังกัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อ ที่เข้าร่วมในการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะ	วิธีการ พัฒนา	ช่วงเวลา พัฒนา (ระบุปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	เสนอขอหักลด ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระบุปี พ.ศ.)	ชื่อผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่ สูงขึ้น (ระบุชื่อคู่มือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห์/ งานสังเคราะห์/งานวิจัย)	หมายเหตุ
11	งานศูนย์ศึกษา การพัฒนาครู	นายवलนต์ ศรีอินทร์	นักวิชาการศึกษา	ระบบสารสนเทศศึกษาระบบการณ วิชาชีพครู ระบบเลือกโรงเรียนนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	ประชุม วางแผนการ ดำเนินงาน ร่วมกับ นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ - การอบรม ศึกษาดูงาน	2566-2568	1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศของ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปีที่ออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 2. แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 3. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน			
12	งานศูนย์ศึกษา การพัฒนาครู	นายชัยพร อุดรศักดิ์	นักวิชาการศึกษา	การนิเทศน์ศึกษาศึกษาประสบการณ์ วิชาชีพครู	เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ	2566-2070	1. เพื่อให้งานเด็กประสบการณ์วิชาชีพ ครูมีช่องทางในการติดต่อ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบข้อมูล		1. คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศน์ศึกษาศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพครูของอาจารย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	

หมายเหตุ: สมรรถนะ หมายถึง การพัฒนาบุคลากรตามที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง

แผนพัฒนาอาจารย์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลำดับ	ภาควิชา	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ระดับการศึกษา ปัจจุบัน	การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ปี พ.ศ.)	การศึกษาคือ ในระดับปริญญาเอก (ปี พ.ศ.)					สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก/หมายเหตุ	
						2559	2560	2561	2562	2563		2564
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					(9)
1	จิตวิทยา	1 ผศ.ดร.พวงพยอม ชิตทอง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปริญญาเอก								ไม่บรรจุ
		2 ผศ.สนธยา สวัสดิ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปริญญาโท								จะเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2565
		3 อ.ปภัศ ฉัตรยาลักษณ์	อาจารย์	ปริญญาโท		พ.ศ.						ไม่บรรจุ
		4 ผศ.ดร.ปวีณา โสสิโต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปริญญาเอก		พ.ศ.						ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ตามเสนอ
		5 ผศ.ทศิพย์ บุญแรง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปริญญาโท		พ.ศ.						ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ตามเสนอ
		6 ผศ.พัชชา ปิณฑิษ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปริญญาโท		พ.ศ.						ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ตามเสนอ
		7 อ.อุษณา อารักษ์พูนพันธ์	อาจารย์	ปริญญาโท								
		8 อ.ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอ	อาจารย์	ปริญญาเอก								อยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานวิชาการ
		9 อ.จุฑารัตน์ เปลวทอง	อาจารย์	ปริญญาโท		พ.ศ.						ไม่บรรจุ
		10 อ.ดร.มนพกานต์ เมฆธา	อาจารย์	ปริญญาเอก		พ.ศ.						จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึกษา
		11 อ.สิริกาญจน์ สง่า	อาจารย์	ปริญญาโท		พ.ศ.					✓	จิตวิทยาการศึกษาไม่ไปศึกษาต่อ พ.ศ.2562
		12 อ.ดร.มนตรี อินตา	อาจารย์	ปริญญาเอก								ไม่บรรจุ
		13 อ.ดร.สุพัตรา สุกดศรีประเสริฐ	อาจารย์	ปริญญาเอก								
		14 อ.อนุรักษ์ แทนทอง	อาจารย์	ปริญญาโท								
		15 อ.อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์	อาจารย์	ปริญญาโท								
2	เทคนิคการศึกษา	ผศ.สาโรจ สอาดเอี่ยม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปริญญาโท								กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
		รศ.ประวีติ พันผาสุข	รศ.	ปริญญาโท								ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ตามเสนอ
		อ.ดร.พรรณี สุวดี	อาจารย์	ปริญญาโท								อาจารย์เกษียณ ต่ออายุราชการรายปี
		ผศ.ดร.ลำเนา หมั่นแจ่ม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปริญญาเอก								อาจารย์เกษียณ ต่ออายุราชการรายปี

20	อ.ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงษ์ อาจารย์	ครบ	ปริญญาเอก															ไม่บรรจุ
21	ผศ.ดร.จักรปรุภรท์ วิชาอัครผู้ช่วยศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาเอก						ผศ.									ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ตามเสนอ
22	อ.แสงจันทร์ เกษากิจ อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท						ผศ.									
23	อ.กิตติพันธ์ หอมพุ่ม อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท															
24	ผศ.ทิพย์เกสร กำปนาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาโท					ผศ.										ได้รับตำแหน่ง ผศ. ปี 2560
25	ผศ.ดร.สายฝน แสนใจพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาเอก						ผศ.									ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ตามเสนอ
26	ผศ.ดร.เสาวภา ปัญจจริยชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาเอก						ผศ.									ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ตามเสนอ
27	อ.ไพรัชศิลป์ ปันทะนา อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท															กำลังศึกษาต่อสาขาวิจัยฯ มาปฏิบัติราชการ ส.ค.2562
28	อ.นัฐภรณ์ เลิศอมรรณวัฒน์ อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท															เริ่มบรรจุเดือน ตุลาคม 2560
29	ผศ.ศันสนีย์ คุณมขยางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาโท						รศ.									ไม่บรรจุ
30	การศึกษปฐมวัย อ.ดร.ใจ เมตรตระสุนทร อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท															จะศึกษาต่อสาขาการศึกษาปฐมวัย
31	อ.ดร.ศิริมาศ โกศลย์พัฒนา อาจารย์	ครบ	ปริญญาเอก						ผศ.									ไม่บรรจุ
32	ผศ.ดร.ชไมแมน ศรีสุรักษ์ อาจารย์	ครบ	ปริญญาเอก						ผศ.									ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ตามเสนอ
33	อ.จันทรา แซ่ลิ้ว อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท						ผศ.									จะศึกษาต่อสาขาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2564
34	รศ.ดร.พิทยาภรณ์ มานะจตุ รองศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาเอก															อาจารย์เกษียณ ต่ออายุราชการรายปี
35	ผศ.อภิญา มนูญศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาโท															อาจารย์เกษียณ ต่ออายุราชการรายปี
36	อ.ดร.จินดา น้าเจริญ อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาเอก															
37	พศ.กษและบัณฑิต อ.นิรันดร พัฒนกุล อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท															ไม่บรรจุ
38	อ.คะนอง ธรรมจันทา อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท						ผศ.									อยู่ระหว่างการรอผล ผศ.
39	อ.ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมิ่ง อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท						ผศ.									ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ตามเสนอ
40	ผศ.ว่าที่ร้อยเอกขจร ตรีโสฬ อาจารย์	ครบ	ปริญญาเอก						ผศ.									
41	อ.ดร.ไพรัช โกศลย์พัฒนา อาจารย์	ครบ	ปริญญาเอก															ไม่บรรจุ
42	อ.ปริญญา สำราญบำรุง อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท						ผศ.									จะศึกษาต่อวิทยาศาสตร์การกีฬา
43	อ.พงศธร ศรีทับทิม อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท															
44	อ.สุรศักดิ์ สิงห์สา อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท															
45	อ.ดร.ธนิช ยอดคำเนิน อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาเอก															
46	อ.ว่าที่ รศ.โกวิท จอมคำ อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท															เริ่มบรรจุเดือน ตุลาคม 2560
47	อ.ชัชวราภรณ์ ตะเฝ้า อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท															

5	หลักสูตรและการสอน	อ.ดร.ศศิธร อินทนนท์	อาจารย์	ครบ	ปริญญาเอก											อาจารย์เกษียณ ต่ออายุราชการรายปี
	49	อ.ดร.ประทีป ขอดแก้ว	อาจารย์	ครบ	ปริญญาเอก						✓					ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รศ. ตามเสนอ
	50	รศ.ดร.ชาติร์ นฤโกศล	รองศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาเอก											จะเสนอขอผลงาน รศ.ปี พ.ศ. 2565
	51	ผศ.ดร.วิชา เครือคำอ้าย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาเอก											
	52	อ.ดร.รุ่งชิวา คนการณีน	อาจารย์	ครบ	ปริญญาเอก					ผศ.						
	53	อ.ลิตา ทายะติ	อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท											TEFL ภาษาอังกฤษ
	54	ผศ.อรทัย อินตา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาโท											จะเสนอขอผลงาน รศ.ปี พ.ศ. 2564
	55	อ.นฤมล คำปัญญา	อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท										✓	หลักสูตรและการสอน
	56	อ.กมลพร ทองชื้อะ	อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท										✓	หลักสูตรและการสอน
	57	อ.วัลย์พร ทองหยอด	อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท					ผศ.						ไม่บรรจุ
	58	อ.ดร.ทัศนีย์ อารมณีนถลิ่ง	อาจารย์	ครบ	ปริญญาเอก					ผศ.						ไม่บรรจุ
	59	อ.จุฑามาศ หนูन्छติ	อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท					ผศ.						กำลังศึกษาต่อ(วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ศึกษา)
	60	ผศ.นันท์นภัส บวรธีรวัฒน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาโท					รศ.					✓	ไม่บรรจุ
	61	อ.คณเษะ ออณาง	อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท											เริ่มบรรจุเดือน มิถุนายน 2561
	62	อ.ชาลิต ขอดศิริ	อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท											
	63	อ.พิมพ์พิชญ ทองกึ่ง	อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท											
	64	อ.อังคณา ไชยลังกา	อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท											
	65	อ.วรพร ชันพล	อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท											
	66	อ.ปิยนัฐ จันทร์คาต	อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท											
6	การศึกษาศาสตร	ผศ.ดร.ศศิพันธ์ สุขบุญพันธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาเอก					รศ.						
	68	รศ.ดร.สมเกต อุทธิโยธา	รองศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาเอก					ศ.						
	69	ผศ.ธีรธร เลอศิลป์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ครบ	ปริญญาโท											จะเสนอขอผลงาน รศ.ปี พ.ศ. 2566
	70	อ.อภิญญากร พัฒประสิทธิ์	อาจารย์	ครบ	ปริญญาโท					ผศ.						
	71	อ.ระยุทธ สุการส	อาจารย์	ไม่ครบ	ปริญญาโท											
	รวม	71 คน														

ข้อมูลอาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 71 คน อาจารย์ประจำ 66 คน อาจารย์เกษียณจ้างรายปี จำนวน 5 คน
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ได้เวลา จำนวน 3 คน
1. อ.สิริกัญจน์ 2.อ.ลิตา 3. อ.พงศธร

แสดงความสามารถที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีพ.ศ. 2563 จำนวน 3 คน

1. อ.บุญลือ 2.อ.กมลพร 3.ศ.นันทน์นันทน์

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลำดับ	งาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อ ที่สนใจในการ พัฒนาตนเอง	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลา พัฒนา (ระบุเดือน/ปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	กำหนดการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปี พ.ศ.)				ชื่อผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่ง ที่สูงขึ้น (ระบุชื่อคู่มือปฏิบัติงานหลัก/งาน วิเคราะห์/ งานสังเคราะห์/งานวิจัย)
								2559	2560	2561	2562	
1	งานวิจัยและบริการ การศึกษา	นายสุเทพ ไชยวุฒิ	นักวิชาการศึกษา	การพัฒนาการ บริหารจัดการงาน วิชาการที่มี ประสิทธิภาพ	ประชุมสัมมนา	มี.ย. 59-มี.ย. 62	1. คณะจารย์และบุคลากรได้ ระบบการพัฒนาการบริหาร จัดการงานวิชาการที่มี ประสิทธิภาพ 2. ลดความเสี่ยงและเพิ่ม ตัวชี้วัดคุณภาพของงาน วิชาการที่มีคุณภาพมาก ยิ่งขึ้น	✓			✓	1. คู่มือพัฒนาการบริหารจัดการงาน วิชาการด้านงานบริการวิชาการที่มี ประสิทธิภาพของคณาจารย์และ บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ 2. คู่มือแนวปฏิบัติ การดำเนินการ จัดการเรียนการสอนและการให้บริการ สนับสนุนการจัดการศึกษา
2	งานวิจัยและบริการ การศึกษา	นายสมเด็จ ภินายกุล	นักวิชาการศึกษา	การพัฒนาระบบ สารสนเทศ	1. ฝึกอบรม 2. ศึกษาด้วย ตนเอง	มี.ย. 59-มี.ย. 61	1. มีความรู้ในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ 2. สามารถพัฒนาระบบ สารสนเทศของคณะครุ ศาสตร์	✓	✓			1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอใบ ประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ไปราชการ 2. งานวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนา ระบบงานเพื่อลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ (กำลังยื่นเอกสารประเมินผลงาน)

ลำดับ	งาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อ ที่สนใจในการ พัฒนาตนเอง	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลา พัฒนา (ระบุเดือน/ปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	กำหนดการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปี พ.ศ.)				ชื่อผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่ง ที่สูงขึ้น (ระบุชื่อคู่มือปฏิบัติงานหลัก/งาน วิเคราะห์/ งานสังเคราะห์/งานวิจัย)	
								2559	2560	2561	2562		2563
3	ศูนย์ศึกษาคู พัฒนาศู	นายวสันต์ ศรีอินทะ	นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ	การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศ ทางด้าน IT	การฝึกอบรม	พ.ค.-62	1. การทำฐานข้อมูล 2. การเลือกโรงเรียนของ นักศึกษา	2559	2560	2561	2562	2563	1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การออกฝึก ปฏิบัติงานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร่วมในสถานศึกษา
4	ศูนย์ศึกษาคู พัฒนาศู	นายชัยพร อุตรศักดิ์	นักวิชาการศึกษา	1. การเขียน web โดยใช้โปรแกรม สำเร็จรูปเพื่อ สำหรับกรฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพครู และการ ออกนิเทศนักศึกษา	การฝึกอบรม	พ.ค.-64	1. เพื่อให้นัก ประสบการณ์วิชาชีพครูมี ช่องทางในการติดต่อ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้อาจารย์และ ผู้เกี่ยวข้องสามารถ ตรวจสอบข้อมูล	0	0	0	0	0	
5	งานบริหารทั่วไป	นายสุชาติ ถึงภาค	นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ	1. การบริหารงาน พัสดุอย่างมี ประสิทธิภาพ	1. ฝึกอบรม 2. สร้างคู่มือ	มิ.ย.-62	1. มีความรู้หรือ ประสบการณ์ด้านงานพัสดุ เพิ่มมากขึ้น 2. พัฒนางานใหม่ ประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม ระเบียบ				✓		1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การ บริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
6	งานบริหารทั่วไป	นางอุบล มาตัน	นักวิชาการ การเงินและบัญชี	1. กฎระเบียบ การเงินการคลัง	1. ฝึกอบรม 2. สร้างคู่มือ	มิ.ย.-62	1. เพื่อทราบระเบียบและวิธี เบิกจ่ายค่าเดินทางไป ราชการหรือค่าฝึกอบรมที่ ถูกต้อง				✓		1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบ เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการและ ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอบรม 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง

ลำดับ	งาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อ ที่สนใจในการ พัฒนาตนเอง	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลา พัฒนา (ระบุเดือน/ปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	กำหนดการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปี พ.ศ.)				ชื่อผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่ง ที่สูงขึ้น (ระบุชื่อผู้มีปฏิบัติงานหลัก/งาน วิเคราะห์/ งานสังเคราะห์/งานวิจัย)	
								2559	2560	2561	2562		2563
7	งานบริหารทั่วไป	น.ส.ธนัญกรณ์ คำพิลา	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	1. การทำวิจัย สำหรับนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน 2. การจัดทำและ บริหารงบประมาณ 3. การบริหารความ เสี่ยง 4. การประกัน คุณภาพการศึกษา	1: ฝึกอบรม 2. สร้างคู่มือ	มี.ย.-62	1. การปฏิบัติงานมีความ ถูกต้องตามระเบียบ 2. ได้พัฒนางานที่ตนเอง รับผิดชอบ	2559	2560	2561	2562	2563	1. วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการ บริหารจัดการการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2. การวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน คุณภาพภายในปีการศึกษา 2557- 2560 3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในคณะครุ ศาสตร์
8	งานบริหารทั่วไป	น.ส.นัทกาญจน์ ปิ่นตะสม	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	1. การพัฒนา ระบบงานสาร บรรณ	1. ฝึกอบรม 2. การจัดทำ โครงการวิจัย	มี.ย.-64	1. การปฏิบัติงานมีความ ถูกต้องตามระเบียบ 2. ได้พัฒนางานที่ตนเอง รับผิดชอบ	0	0	0	0	0	

ลำดับ	งาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อ ที่สนใจในการ พัฒนาตนเอง	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลา พัฒนา (ระบุเดือน/ปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	กำหนดการจัดทำผลงาน เพื่อขอวิทยาคำแนะนำที่เสร็จสิ้น (ปี พ.ศ.)				ชื่อผลงานที่จะใช้ขอวิทยาคำแนะนำ ที่เสร็จสิ้น (ระบุชื่อคู่มือปฏิบัติงานหลัก/งาน วิเคราะห์/ งานสังเคราะห์/งานวิจัย)	
								2559	2560	2561	2562		2563
9	งานบริหารทั่วไป	นายศุภชัย ไชยาแจ่ม	ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร	1. การพัฒนาระบบงานธุรการ 2. เทคนิคการเขียน โครงการวิจัยเพื่อขอ รับทุน	1. ฝึกอบรม	ม.ย.-63	1. การปฏิบัติงานมีความ ถูกต้องตามระเบียบ 2. ได้พัฒนางานที่ตนเอง รับผิดชอบ	2559	2560	2561	2562	2563	1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติใน การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ของคณะครุศาสตร์
10	งานบริหารทั่วไป	นางฐิติมา เขียวนิล	ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร	1. การทำวิจัย การ พัฒนาข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายเพื่อ ป้องกันภาวะ ความเครียดจาก การปฏิบัติงานของ พนักงานสาย สนับสนุน มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงใหม่	1. ลงมือปฏิบัติ 1. ฝึกอบรม	ม.ย.-62	1. งานวิจัยแล้วเสร็จในปี 2561. 2. นักวิจัยคณะครุศาสตร์มี คู่มือเพื่อเป็นแนวทางการ ปฏิบัติในการจัดส่งเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายทุนวิจัย (เงินแผ่นดิน) สำหรับนักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ 2. ได้พัฒนางานที่ตนเอง รับผิดชอบ	2559	2560	2561	2562	2563	1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติใน การจัดส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ทุนวิจัย (เงินแผ่นดิน) สำหรับนักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (กำลังอยู่ในขั้นตอนทำคู่มือ)

ลำดับ	งาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อ ที่สนใจในการ พัฒนาตนเอง	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลา พัฒนา (ระบุเดือน/ปี)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	กำหนดการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปี พ.ศ.)				ชื่อผลงานที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่ง ที่สูงขึ้น (ระบุชื่อผู้มีปฏิบัติงานหลัก/งาน วิเคราะห์/ งานสังเคราะห์/งานวิจัย)	
								2559	2560	2561	2562		2563
11	งานบริหารทั่วไป	น.ส.เกศรินทร์ สิทธิวัฒน์	ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร	1. การพัฒนาระบบงานธุรการ 2. เทคนิคการเขียน โครงการวิจัยเพื่อขอ รับทุน	1. ฝึกอบรม	-	1. การปฏิบัติงานมีความ ถูกต้องตามระเบียบ 2. ได้พัฒนางานที่ตนเอง รับผิดชอบ	0	0	0	0	0	
12	งานกิจการ นักศึกษา	นางสาวณัฐชี่ ล้านวล	นักวิชาการ การศึกษา	การพัฒนาแบบให้ คำปรึกษาแก่ นักศึกษา	1. ฝึกอบรม 2. การศึกษา ด้วยตนเอง	มิ.ย.-64	1. มีความรู้ด้านการ ให้บริการปรึกษา 2. สามารถสร้างห้องให้ คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์	0	0	0	0	0	

สรุปผลการพัฒนาตนเองของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562								
ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ	สกุล	อายุงาน				หมายเหตุ
				< 5 ปี	5-10 ปี	11-15 ปี	15 ปี ขึ้นไป	
1	อาจารย์	ปกัส	ฉัตรยาลักษณ์				✓	๕
2	ผศ.ดร.	พวงพยอม	ชิดทอง				✓	ผศ.ดร.
3	ผศ.	สนธยา	สวัสดิ์				✓	ผศ.
4	อาจารย์	จตุรรัตน์	เปลวทอง		✓			๕
5	ผศ.	ทัศนีย์	บุญแรง				✓	ผศ.
6	อ.ดร.	ธนะดี	สุริยะจันทร์ หอม		✓			ดร.
7	ผศ.ดร.	ปวีณา	โฆสิต			✓		ผศ.ดร
8	ผศ.	พัชชา	ปิณฑะดิช			✓		ผศ.
9	อ.ดร.	มนทกานต์	เมฆรา			✓		ดร.
10	อาจารย์	ยุทธนา	อารักษ์ พุทธนันท์			✓		๕
11	อาจารย์	สิริกัญจน์	สง่า		✓			ลาศึกษาต่อ
12	อ.ดร.	สุพัตรา	ทาวงค์			✓		ดร.
13	อาจารย์	อนุรักษ์	แทนทอง			✓		๕
14	อาจารย์	อิทธิศักดิ์	อินทรประสิทธิ์			✓		๕
15	อ.ดร.	มนตรี	อินตา		✓			ดร.
16	อาจารย์	นิรันดร	พัฒนกุล				✓	๕
17	ผศ.ดร.	ขจร	ตรีโสภณากร			✓		ผศ.ดร
18	อาจารย์	คะนอง	ธรรมจันดา				✓	๕
19	อาจารย์	ปริญญา	สำราญบำรุง			✓		๕
20	อ.ดร.	ไพรัช	โกศลย์พิพัฒน์			✓		ดร.
21	อาจารย์	อภิสิทธิ์	ชัยมั่ง				✓	รอผล ผศ.
22	อาจารย์	พงศธร	ศรีทับทิม	✓				ลาศึกษาต่อ
23	อาจารย์	สุรศักดิ์	สิงห์สา	✓				๕
24	อ.ดร.	ธนัช	ยอดดำเนิน	✓				ดร.
25	อาจารย์	ชัชววรรณ	ติ่มผัด	✓				๕
26	อาจารย์	โกวิท	จอมคำ	✓				๕
27	ผศ.ดร	ศศิพินต์	สุขบุญพันธ์				✓	ผศ.ดร.
28	รศ.ดร.	สมเกตต์	อุทโยธา				✓	รศ.ดร.

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ	สกุล	อายุงาน				หมายเหตุ
				< 5 ปี	5-10 ปี	11-15 ปี	15 ปี ขึ้นไป	
29	ผศ.	ธีรธร	เลอศิลป์			✓		ผศ.
30	อาจารย์	อัครชัย	พัฒน์ประสิทธิ์			✓		☼
31	อาจารย์	วีระยุทธ	สุภาราส	✓				☼
32	ผศ.ดร.	ชไมมณ	ศรีสุรภักษ์				✓	ผศ.ดร.
33	รศ.ดร.	พิทยาภรณ์	มานะจติ				✓	รศ.ดร. เกษียน 63
34	ผศ.	อภิญา	มณูศิลป์				✓	ผศ. เกษียน 63
35	อ.ดร.	ศิริมาศ	โกศลย์พิพัฒน์			✓		ดร.
36	อาจารย์	ดวงใจ	เนตรตระกูล		✓			☼กำลังศึกษาต่อ
37	อาจารย์	จันทร์รา	แช่ลิ้ว	✓				☼
38	อ.ดร.	จินดา	น้ำเจริญ	✓				ดร.
39	รศ.ดร.	ชาตรี	มณีโกศล				✓	รศ.ดร.
40	ผศ.	นันทน์นภัส	บวรธีรวัฒน์				✓	ผศ.
41	อ.ดร.	ประพิณ	ชอดแก้ว				✓	ดร.
42	อ.ดร.	ทัศนีย์	อารมณ์เกลี้ยง				✓	ดร.
43	ผศ.ดร.	วชิรา	เครือคำอ้าย				✓	ผศ.ดร.
44	อาจารย์	วลัยพร	ทองหยอด				✓	☼
45	ผศ.	อรทัย	อินตา				✓	ผศ.
46	อ.ดร.	ศศิธร	อินต๋น				✓	ดร. เกษียน 63
47	อ.ดร.	รุ่งทิวา	คนการณ์	✓				ดร.
48	อาจารย์	สิตา	ทายะติ	✓				ลาศึกษาต่อ
49	อาจารย์	จุฑามาศ	हनุนชาติ	✓				☼กำลังศึกษาต่อ
50	อาจารย์	ขวลิต	ชอดศิริ	✓				☼กำลังศึกษาต่อ
51	อาจารย์	นฤมล	คำปัญญา	✓				☼
52	อาจารย์	กมลพร	ทองธิยะ	✓				☼ศึกษาต่อปี 63
53	อาจารย์	คุณศยะ	อ่อนนาง	✓				☼กำลังศึกษาต่อ
54	อาจารย์	พิมพ์พัญ	ทองกิ่ง	✓				☼
55	อาจารย์	อังคณา	ลังกาวงค์	✓				☼
56	อาจารย์	ปิยะณัฐ	จันตะคาด	✓				☼
57	อาจารย์	วราพร	ชันพล	✓				☼

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ	สกุล	อายุงาน				หมายเหตุ
				< 5 ปี	5-10 ปี	11-15 ปี	15 ปี ขึ้นไป	
58	ผศ.	สาโรช	สอาดเอี่ยม				✓	ผศ.
59	ผศ.ดร.	สำเนา	หมื่นแจ่ม				✓	ผศ.ดร.
60	อาจารย์	กิตตินันท์	หอมฟุ้ง			✓		⊗
61	อาจารย์	แสงจันทร์	เกษากิจ				✓	⊗
62	ผศ.ดร.	จักรปฐพี	วิชาอัครวิทย์				✓	ผศ.ดร. เกษียน 63
63	รศ.ดร.	ประวัติ	พื้นผาสุข				✓	รศ.ดร. เกษียน 63
64	อ.ดร.	พรรณณี	สุวดี				✓	ดร.
65	อ.ดร.	พิมพ์ทอง	สังสุทธิพงศ์				✓	ดร.
66	ผศ.	คันที	คุณชยางกูร				✓	ผศ.
67	ผศ.	ทิพย์เกษร	กำปนาท				✓	ผศ.
68	อาจารย์	ไพโรศิลป์	ปินทะนา		✓			⊗ กำลังศึกษาต่อ
69	ผศ.ดร.	สายฝน	แสนใจพรหม			✓		ผศ.ดร.
70	ผศ.ดร.	เสาวภา	ปัญจจริยะกุล				✓	ผศ.ดร.
71	อาจารย์	นัฐญภรณ์	เลิศอนรรฆ ภักดิ์	✓				⊗

หมายเหตุ คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ จำนวน 71 คน

๕ = กระตุ้น ส่งเสริมให้ทำผลงานวิชาการ จำนวน 4 คน ร้อยละ 5.64 = 6%

⊗ = จำเป็นต้องส่งผลงานหรือศึกษาต่อภายใน 3-5 ปี นี้ จำนวน 7 คน ร้อยละ 9.86 = 10%

⊗ = กระตุ้นให้ได้รับการพัฒนาให้ทันห้วงเวลาที่กำหนด จำนวน 18 คน ร้อยละ 25.35 = 25%

* ได้รับตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน 24 คน ร้อยละ 33.80 = 34%

* จบการศึกษาปริญญาเอก และยังไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการและยังไม่ยื่นขอผลงาน จำนวน 13 คน ร้อยละ 18.31 = 18%

* อยู่ระหว่างการรอผลการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการและไม่จบปริญญาเอก 1 จำนวน ร้อยละ 1.40 = 1%

* ลาศึกษาต่อปริญญาเอกเต็มเวลา จำนวน 3 คน ร้อยละ 4.23 = 4%

* ลาศึกษาต่อปริญญาเอกภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ 1 คน

สรุปผลการพัฒนาตนเองของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562								
ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ	สกุล	อายุงาน				หมายเหตุ
				< 5 ปี	5-10 ปี	11-15 ปี	15 ปี ขึ้นไป	
1	อาจารย์	ปภัส	ฉัตรยาลักษณ์				✓	๕
2	ผศ.ดร.	พวงพยอม	ชิตทอง				✓	ผศ.ดร.
3	ผศ.	สนธยา	สวัสดิ์				✓	ผศ.
4	อาจารย์	จุฑารัตน์	เปลวทอง.		✓			๕
5	ผศ.	ทัศนีย์	บุญแรง				✓	ผศ.
6	อ.ดร.	ธนะดี	สุริยะจันทร์ หอม		✓			ดร.
7	ผศ.ดร.	ปวีณา	โฆสิต			✓		ผศ.ดร
8	ผศ.	พัชชา	ปิณฑะดิษ			✓		ผศ.
9	อ.ดร.	มนทกานต์	เมฆรา			✓		ดร.
10	อาจารย์	ยุทธนา	อารักษ์ พุทธรินทร์			✓		๕
11	อาจารย์	สิริกัญจน์	สง่า		✓			ลาศึกษาต่อ
12	อ.ดร.	สุพัชรา	ทาวงค์			✓		ดร.
13	อาจารย์	อนุรักษ์	แท่นทอง			✓		๕
14	อาจารย์	อิทธิศักดิ์	อินทรประสิทธิ์			✓		๕
15	อ.ดร.	มนตรี	อินตา		✓			ดร.
16	อาจารย์	นิรันดร	พัฒนกุล				✓	๕
17	ผศ.ดร.	ขจร	ตรีโสภณากร			✓		ผศ.ดร
18	อาจารย์	คะนอง	ธรรมจันตา				✓	๕
19	อาจารย์	ปริญญา	สำราญบำรุง			✓		๕
20	อ.ดร.	ไพรัช	โกศลย์พิพัฒน์			✓		ดร.
21	อาจารย์	อภิสิทธิ์	ชัยมั่ง				✓	รอผล ผศ.
22	อาจารย์	พงศธร	ศรีทับทิม	✓				ลาศึกษาต่อ
23	อาจารย์	สุรศักดิ์	สิงห์สา	✓				๕
24	อ.ดร.	ธนะช	ยอดดำเนิน	✓				ดร.
25	อาจารย์	ชัชววรรณ	ดีะผัด	✓				๕
26	อาจารย์	โกวิท	จอมคำ	✓				๕
27	ผศ.ดร	ศศิพันธ์	สุขบุญพันธ์				✓	ผศ.ดร.
28	รศ.ดร.	สมเกตุ	อุทธโยธา				✓	รศ.ดร.

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ	สกุล	อายุงาน				หมายเหตุ
				< 5 ปี	.5-10 ปี	11-15 ปี	15 ปี ขึ้นไป	
29	ผศ.	ธีรธร	เลอศิลป์			✓		ผศ.
30	อาจารย์	อรรถชญากร	พัฒนประสิทธิ์			✓		✿
31	อาจารย์	วีระยุทธ	สุภาราส	✓				✿
32	ผศ.ดร.	ชไมมณ	ศรีสุรภักษ์				✓	ผศ.ดร.
33	รศ.ดร.	พิทยาภรณ์	มานะจติ				✓	รศ.ดร. เกษียน 63
34	ผศ.	อภิญา	มบุญศิลป์				✓	ผศ. เกษียน 63
35	อ.ดร.	ศิริมาศ	โกศลย์พิพัฒน์			✓		ดร.
36	อาจารย์	ดวงใจ	เนตรตระกูล		✓			✿ กำลังศึกษาต่อ
37	อาจารย์	จันทร์รา	แช่ลิ้ว	✓				✿
38	อ.ดร.	จินดา	น้ำเจริญ	✓				ดร.
39	รศ.ดร.	ชาตรี	มณีโกศล				✓	รศ.ดร.
40	ผศ.	นันทน์ภัส	บวรธีวัฒน์				✓	ผศ.
41	อ.ดร.	ประพิณ	ชอดแก้ว				✓	ดร.
42	อ.ดร.	ทัศนีย์	อารมณเกลี้ยง				✓	ดร.
43	ผศ.ดร.	วชิรา	เครือคำอ้าย				✓	ผศ.ดร.
44	อาจารย์	วลัยพร	ทองหยอด				✓	✿
45	ผศ.	อรทัย	อินตา				✓	ผศ.
46	อ.ดร.	ศศิธร	อินต๋น				✓	ดร. เกษียน 63
47	อ.ดร.	รุ่งทิวา	คนการณ์	✓				ดร.
48	อาจารย์	สิตา	ทวยะติ	✓				ลาศึกษาต่อ
49	อาจารย์	จุฑามาศ	หนูนชาติ	✓				✿ กำลังศึกษาต่อ
50	อาจารย์	ชวลิต	ชอดศิริ	✓				✿ กำลังศึกษาต่อ
51	อาจารย์	นฤมล	คำปัญญา	✓				✿
52	อาจารย์	กมลพร	ทองธิยะ	✓				✿ ศึกษาต่อปี 63
53	อาจารย์	คณศยะ	อ่อนนาง	✓				✿ กำลังศึกษาต่อ
54	อาจารย์	พิมพ์พัญ	ทองกิง	✓				✿
55	อาจารย์	อังคณา	ลิ่งกาวงค์	✓				✿
56	อาจารย์	ปิยะณัฐ	จันตะคาด	✓				✿
57	อาจารย์	วราพร	ชั้นพล	✓				✿

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ	สกุล	อายุงาน				หมายเหตุ
				< 5 ปี	5-10 ปี	11-15 ปี	15 ปี ขึ้นไป	
58	ผศ.	สาโรช	สอาดเอี่ยม				✓	ผศ.
59	ผศ.ดร.	สำเนา	หมื่นแจ่ม				✓	ผศ.ดร.
60	อาจารย์	กิตตินันท์	หอมฟุ้ง			✓		☼
61	อาจารย์	แสงจันทร์	เกษากิจ				✓	☼
62	ผศ.ดร.	จักรพรรพ์	วิชาอัครวิทย์				✓	ผศ.ดร. เกษียน 63
63	รศ.ดร.	ประวัติ	พินผาสุข				✓	รศ.ดร. เกษียน 63
64	อ.ดร.	พรรมณี	สุวัตถิ				✓	ดร.
65	อ.ดร.	พิมพ์ทอง	สังสุทธิพงศ์				✓	ดร.
66	ผศ.	ศันทนี	คุณขยางกูร				✓	ผศ.
67	ผศ.	ทิพย์เกสร	กำปนาท				✓	ผศ.
68	อาจารย์	ไพโรศิลป์	ปิ่นทะนา		✓			☼ กำลังศึกษาต่อ
69	ผศ.ดร.	สายฝน	แสนใจพรม			✓		ผศ.ดร.
70	ผศ.ดร.	เสาวภา	ปัญจอรียะกุล				✓	ผศ.ดร.
71	อาจารย์	นัฐญภรณ์	เลิศอนรรฆ ภักดิ์	✓				☼

หมายเหตุ คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ จำนวน 71 คน

☺ = กระตุ้น ส่งเสริมให้ทำผลงานวิชาการ จำนวน 4 คน ร้อยละ 5.64 = 6%

☼ = จำเป็นต้องส่งผลงานหรือศึกษาต่อภายใน 3-5 ปี นี้ จำนวน 7 คน ร้อยละ 9.86 = 10%

☼ = กระตุ้นให้ได้รับการพัฒนาให้ทันห้วงเวลาที่กำหนด จำนวน 18 คน ร้อยละ 25.35 = 25%

* ได้รับตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน 24 คน ร้อยละ 33.80 = 34%

* จบการศึกษาปริญญาเอก และยังไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการและยังไม่ยื่นขอผลงาน จำนวน 13 คน ร้อยละ 18.31 = 18%

* อยู่ระหว่างการรอผลการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการและไม่จบปริญญาเอก 1 จำนวน ร้อยละ 1.40 = 1%

* ลาศึกษาต่อปริญญาเอกเต็มเวลา จำนวน 3 คน ร้อยละ 4.23 = 4%

* ลาศึกษาต่อปริญญาเอกภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ 1 คน